

PROMOTING THE STRENGTH OF THE GREAT UNITY OF THE WHOLE PEOPLE IN QUANG NGAI PROVINCE IN THE CURRENT PERIOD

Do Thi Thuy Trang

University of Finance and Accountancy

Email: dothithuytrang@tckt.edu.vn

Received: 22/02/2023; Reviewed: 12/3/2023; Revised: 12/3/2023; Accepted: 13/3/2023; Released: 20/3/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/nctd/40>

Quang Ngai is a province located on the central coast, the situation of socio-economic development is still difficult. In order to promote socio-economic development, completing the assigned tasks and successfully implementing the set goals, Quang Ngai province has made great efforts to promote the strength of the great unity of the whole people, considering it both a motivator and a resource for development. Promoting the great unity of the whole people is the task and mission of the entire Party, the people and the entire political system, but taking the lead and playing a direct role is the mass mobilization sector, the Fatherland Front and mass organizations... Therefore, promoting the mass mobilization work and promoting the effective operation of the Fatherland Front and socio-political organizations play a particularly important role to build a solid great solidarity block in the current integration context.

Keywords: *Quang Ngai province; Mass mobilization work; Fatherland front; Promoting the strength of the great unity of the whole people.*

1. Đặt vấn đề

Cũng như các địa phương khác, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp trên mọi lĩnh vực để có thể cùng với cả nước hướng đến mục tiêu năm 2025; đó là “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003, Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đến nay, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đặc biệt quan trọng. Nội dung trong Nghị quyết được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các

đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân - nông dân và đội ngũ trí thức, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn tới.

2. Tổng quan nghiên cứu

Từ trước đến nay, vấn đề phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã có nhiều tác giả, nhà khoa học nghiên cứu, trong đó một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: Nông Quốc Chấn, Đỗ Đức Dục, Quang Đạm, Lê Như Hoa, Nguyễn Văn Kiên (1984), “*Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở*”, Nxb. Văn hoá, Hà Nội; Bộ Văn hóa - Thông tin (1995), “*Chủ động sáng tạo xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở*”; Dương Thanh Tam, Lê Văn Thịnh (1999), “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư*”, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội; Trần Văn Bình (2006), “*Đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá*”, Nxb. Lý luận chính trị, Hà Nội; Nguyễn Văn Thanh, “*Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*”, Trang tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ngày 17/11/2014;

Tân Thành, Chí Đại, “*Mặt trận Quảng Ngãi: Luôn phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân*”, Báo điện tử Đại Đoàn kết, ngày 16/06/2020; Công Lý, “*Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đất Lành ngày càng giàu đẹp, bản sắc*”, Báo điện tử Nhân dân, ngày 07/02/2023... Nhìn chung, các công trình nghiên cứu trên đã phản ánh khá đầy đủ về việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc... Trên cơ sở nêu bật những ý nghĩa của phong trào, phân tích sâu sắc những vấn đề nội dung của phong trào và hệ thống những kinh nghiệm để thực hiện phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” có hiệu quả. Đây là những tài liệu quý để tác giả kế thừa, bổ sung hoàn thiện nội dung nghiên cứu của tác giả.

3. Phương pháp nghiên cứu

Bài viết sử dụng một số phương pháp chủ yếu như: Phương pháp thu thập các tài liệu thứ cấp; Phương pháp thống kê, phân tích các tài liệu có sẵn liên quan đến nội dung nghiên cứu, từ đó làm rõ, hoàn thiện bài viết này.

4. Kết quả nghiên cứu

Căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ở Quảng Ngãi cần chú trọng hai lĩnh vực công tác chủ yếu sau:

4.1. **Đẩy mạnh công tác dân vận để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân**

Đại đoàn kết là một phong trào có tính tổ chức và mang tính tự nguyện của mỗi người dân; do đó, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thì việc đẩy mạnh công tác dân vận là biện pháp quan trọng. Công tác dân vận luôn gắn liền với hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục. Với một địa phương vốn có truyền thống hiếu học, luôn có tinh thần nỗ lực vượt khó để vươn lên, và đồng thời cũng là nơi tập trung sinh sống của khá nhiều đồng bào dân tộc thiểu số như Quảng Ngãi thì việc thực hiện công tác dân vận, giáo dục, tuyên truyền và thuyết phục là vô cùng cần thiết và phù hợp.

Trong quá trình thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục và vận động quần chúng nhân dân đứng vào hàng ngũ của khối đại đoàn kết dân tộc, ngành dân vận Quảng Ngãi luôn quán triệt những chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương là luôn “bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích

toàn xã hội... là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; đồng thời Quảng Ngãi luôn ghi nhớ lời Hồ Chí Minh đã căn dặn là luôn lấy lòng nhân ái và khoan dung để cảm hoá, giáo dục, thuyết phục toàn thể dân chúng tin tưởng và tự nguyện đi theo, làm theo lời kêu gọi của Mặt trận, chính quyền và đoàn thể nên nhờ đó mà khối đại đoàn kết toàn dân mới được mở rộng và củng cố. Nhờ thấu hiểu và vận dụng triết lý “sông to, biển rộng, thì bao nhiêu nước cũng chứa được, vì độ lượng nó rộng và sâu. Cái chén nhỏ, cái đĩa cạn, thì một chút nước cũng đầy tràn, vì độ lượng của nó hẹp nhỏ” của Hồ Chí Minh đã giúp cho Quảng Ngãi thực hiện rất tốt công tác dân vận, góp phần tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; do đó, cách mạng muốn thành công thì phải nhận được sự tham gia và ủng hộ của quần chúng. Để có sự tham gia và ủng hộ đó thì đòi hỏi công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục phải làm sáng tỏ những nội dung công việc, để dân biết và dân tự làm. Khi đó công việc sẽ được hoàn thành bằng tất cả lực lượng của dân, bằng cả một kho tàng kinh nghiệm đã tích lũy trong dân và bằng cả nhiệt tình, sáng tạo của người dân. Do đó, Ban Dân vận tỉnh Quảng Ngãi luôn chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận để nâng cao nhận thức của nhân dân về công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, về những đòi hỏi cấp bách và có tính chiến lược của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đồng thời cần phải giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho mỗi người dân. Kết quả của sự nỗ lực đó là: tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi tiểu học đến trường đạt 98,8%; 95% xã, phường, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; vận động thành công và đạt được tỷ lệ khá cao học sinh, con em của gia đình chính sách, người có công, dân tộc thiểu số, hộ nghèo, miền núi, hải đảo... đến trường; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề so với tổng số lao động chiếm 45%; tỷ lệ nạo phá thai, sinh con thứ ba giảm rõ rệt; vận động 100% thanh niên địa phương nam trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với non sông đất nước...

Những cán bộ làm công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục ở tỉnh Quảng Ngãi luôn ra sức làm cho người dân hiểu được rằng, quyền lợi luôn gắn liền với nghĩa vụ; và khi thực hiện nhiệm vụ, những người cán bộ luôn giúp người dân nhận ra: cuộc sống hạnh phúc và ấm no trong khả năng có thể mà họ đang được hưởng một phần lớn là sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của Đảng bộ và chính quyền

Quảng Ngãi. Do vậy, với tư cách là một công dân của địa phương, mỗi người cần phải có một phần trách nhiệm trong việc chung tay thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Đó chính là nhiệm vụ mà người cán bộ phải thực hiện cho bằng được để hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục của mình. Người dân phải hiểu được rằng, chỉ khi là thành viên trực tiếp tham gia vào khối đại đoàn kết toàn dân thì mới đảm bảo được tạo sự thống nhất hài hoà giữa quyền lợi và nghĩa vụ của công dân thì khi đó, người dân mới tự nguyện tham gia vào các phong trào đại đoàn kết ở địa phương.

Đề đại đoàn kết toàn dân thực sự là một khối vững chắc, quy tập được mọi lực lượng, có sức mạnh vô địch bên cạnh việc tuyên truyền, giáo dục thì trong công tác dân vận phải xác định được đối tượng, đã tiến hành vận động tất cả mọi lực lượng từ mỗi một người dân không để sót một người nào, góp thành lực lượng toàn dân để thực hiện những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể giao cho; đồng thời, phải mạnh dạn phát động quần chúng, làm cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ tập thể, quần chúng thật sự có quyền làm chủ.

Các cán bộ làm công tác dân vận tại địa phương luôn nỗ lực không ngừng để đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức hoạt động cho phù hợp với những thay đổi nhanh chóng trong đời sống kinh tế - xã hội, chứa đựng bên trong nhiều thành phần khá phức tạp, phát sinh nhiều vấn đề mới và những diễn biến khôn lường. Điều này đã đòi hỏi công tác dân vận của hệ thống chính trị cần phải có những giải pháp linh hoạt; nghĩa là tuyên truyền, giáo dục, dân vận, thực hành dân chủ trong nhân dân phải được kết hợp với mọi hình thức (từ đơn giản đến hiện đại), với mọi biện pháp (từ gián tiếp đến trực tiếp) và đặc biệt là phải theo một quy trình thống nhất, mà ngày nay chúng ta gọi là cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm”. Song không chỉ riêng ở tỉnh Quảng Ngãi mà còn đối với ở nhiều địa phương khác, điều cốt lõi có tính nguyên tắc là kết hợp “hài hoà lợi ích”, xem lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp để tạo ra sự phát triển; kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội để làm cơ sở vững chắc để cho sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Luôn ghi nhớ lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, “Động lực của sự củng cố và phát triển ấy là: bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội...”, ngành dân vận luôn lấy mục tiêu công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi

người là tiêu chí thực hiện để tạo ra sức thuyết phục đối với nhân dân. Chỉ khi nào tìm đúng động lực mạnh mẽ nhất và trực tiếp nhất là lợi ích để quy tụ lòng dân, sức dân, tạo sức mạnh tổng hợp để toàn dân hướng tới sự phát triển thì khi đó công tác dân vận mới có kết quả.

Như vậy, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục và dân vận, những cán bộ lãnh đạo của tỉnh Quảng Ngãi luôn xác định đúng đắn các quan hệ lợi ích và xem “lợi ích” là sự phản ánh nhu cầu của cá nhân, của nhóm xã hội, giai cấp và nó chính là động lực thúc đẩy con người hoạt động vì mục đích chung của cộng đồng. Do đó, chính việc giải quyết các mối quan hệ lợi ích và kết hợp hài hoà các lợi ích giữa cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Một sự thật không thể phủ nhận là xã hội ngày càng vận động và biến đổi phức tạp hơn trước và xã hội luôn là một tổng thể bao gồm rất nhiều thành phần dân cư, nhiều lực lượng, giai cấp cùng đan xen tồn tại nên khó có thể tránh được những khác biệt; cùng với nó là sự phát triển quá nhanh của nền kinh tế đã làm nảy sinh những vấn đề về sự phân hóa rất lớn giữa các giai tầng, phân phối lợi nhuận bình quân... Do vậy, trong chỉ đạo công việc chung, gặp phải những vấn đề “nhạy cảm” như giải quyết các mặt mâu thuẫn và thống nhất, đồng thuận và xung đột..., các cán bộ làm công tác dân vận phải thật khéo léo, linh hoạt và được tiến hành trên cơ sở chấp nhận, tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của dân tộc và đảm bảo nguyên tắc hài hoà lợi ích cho các thành viên của các giai tầng trong xã hội. Thực tế đã chứng minh, việc giải quyết đúng đắn các mối quan hệ lợi ích, kết hợp hài hoà giữa lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội cần dựa vào những chuẩn mực xã hội, pháp luật của Nhà nước và truyền thống của dân tộc theo một nguyên tắc chung là lợi ích cá nhân phải phục tùng lợi ích tập thể, lợi ích tập thể phải phục tùng lợi ích xã hội, phải đặt lợi ích chung lên trên hết và trước hết đã giúp Quảng Ngãi phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân - một đòn bẩy để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ.

4.2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Nếu Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nói riêng có vai trò lãnh đạo, hoạch định đường lối chiến lược để xây dựng và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân; thì Mặt trận Tổ quốc có vai trò quan trọng trong việc triển khai thực hiện, trực tiếp chỉ đạo xây dựng lực lượng

và đề ra các chương trình hành động hết sức cụ thể.

Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc đã được khẳng định trong *Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ* đã xác định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Về chức năng của Mặt trận Tổ quốc đã được Hiến pháp năm 2013 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khẳng định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với vai trò và chức năng đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa mang tính chặt chẽ vì đó là một liên minh có tổ chức và lâu dài, chứ không phải là liên minh tạm thời, lỏng lẻo; mặt khác, Mặt trận còn mang tính quần chúng rộng rãi vì đó là sự liên hiệp tự nguyện của mọi người, mọi tổ chức. Chính đặc trưng nổi bật là tính tổ chức chặt chẽ và tính quần chúng tự nguyện đã giúp cho Mặt trận có điều kiện tập hợp rộng rãi các giai cấp và tầng lớp trong xã hội, không phân biệt giai cấp, dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, sinh sống trong hay ngoài nước... Do đó, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, Đảng bộ Quảng Ngãi luôn chú trọng phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiệm vụ sống còn của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, đại diện nhân dân để nói lên tiếng nói của nhân dân. Do đó, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phải luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phù hợp với những nhiệm vụ trong các thời kỳ và các giai đoạn lịch sử khác nhau. Mặt trận cần được tổ chức chặt chẽ mới có thể tạo được một liên minh chính trị vững chắc, đủ sức đảm đương những nhiệm vụ trên. Trong tổ chức Mặt trận, Đảng lãnh đạo Mặt trận nhưng Đảng cũng là thành viên của Mặt trận. Đảng lãnh đạo luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân và vai trò tiên phong chính trị, lãnh đạo khối liên minh công - nông - trí; Nhà nước là công cụ làm chủ của nhân dân, phục vụ lợi ích nhân dân; các tổ chức chính trị - xã hội là nơi tập hợp đông đảo các giới, các thành phần xã hội phong phú, đa dạng... Phải xây dựng được một tổ chức vững chắc như vậy, thì Mặt trận mới thực sự là tổ chức chặt chẽ, rộng lớn và lâu dài; đủ sức noi quy tụ toàn dân tộc vào chung trong một

khối vững chắc nhằm đề cửng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Nhận thức được những điều trên, trong chiến lược phát triển của tỉnh nhà, Quảng Ngãi luôn tập trung phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức Mặt trận và đoàn thể để tạo ra sức lan toả rộng khắp, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và theo kịp đà tăng trưởng chung của cả nước. Nếu khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” thì sức mạnh của Mặt trận sẽ là nền tảng vững chắc để tạo ra nguồn lực và động lực đó; hay nói một cách khác, sự phát triển của Mặt trận gắn liền với sự phát triển của kinh tế - xã hội và góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc còn là cầu nối giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước. Để thực hiện sứ mệnh là “chiếc cầu nối” ấy, Mặt trận phải khắc phục tình trạng quan liêu, những nhiều, xa dân, phô trương hình thức...; mà phải thực sự là mái nhà chung của toàn dân tộc. Do vậy, Mặt trận cần tìm tòi, mở rộng, đa dạng hoá các hình thức tập hợp quần chúng, thông qua các đoàn thể nhân dân, các hội nghề nghiệp, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, câu lạc bộ, các phong trào, các cuộc vận động có tính toàn dân như “đền ơn đáp nghĩa”, “xoá đói giảm nghèo”, bài trừ mê tín dị đoan, giữ gìn thuần phong mỹ tục, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc... làm sao cho các hình thức vận động đó mang lại lợi ích thiết thực cho các tầng lớp nhân dân, trước hết cho những người dân trong diện chính sách, gia đình các nạn nhân chiến tranh... Bình quân mỗi năm có khoảng 36.500 lao động, hộ nghèo giảm từ 75.034 hộ năm 2015 còn 26.538 hộ năm 2020, trung bình giảm 3,23%/năm. Trong 05 năm (2015-2020), xây dựng 6.172 nhà, sửa chữa 1.213 nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí 213,396 tỷ đồng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được xã hội quan tâm; 85% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công; 95% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng; huy động được được nhiều nguồn lực xã hội để thực hiện an sinh xã hội. Đó chính là những thành quả đáng khích lệ mà toàn xã hội đã ghi nhận, trong đó có đông đảo quần chúng nhân dân. Nhờ đó mà người dân mới tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mới đi theo Đảng, mới cống hiến hết sức mình cho Đảng. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy ở mức cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bởi khi được “sống chung trong một mái nhà”, mọi người mới đoàn kết,

đùm bọc, yêu thương lẫn nhau, biết đấu tranh vì mục tiêu chung là xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, công bằng, dân chủ, văn minh.

Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung chỉ có thể phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân khi tạo dựng được niềm tin vững chắc của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Việc củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng - Nhà nước với nhân dân là điều vô cùng cần thiết. Nhân dân chỉ có thể tin theo Đảng, đi theo Đảng và gắn bó với Đảng khi và chỉ khi quyền lợi chính đáng và hợp pháp của họ được tôn trọng và bảo vệ. Trong khi, những chủ trương chính sách đưa ra một lần chưa hẳn là đã hoàn toàn đúng đắn; do đó, cần phải kiểm nghiệm thực tế để không ngừng làm cho chính sách, chủ trương phù hợp với cuộc sống. Để mọi chủ trương, chính sách đưa ra thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân” thì đòi hỏi các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy tốt vai trò đại diện cho tiếng nói của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước. Do đó, Quảng Ngãi luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho Mặt trận, “phải nâng cao trình độ lý luận, gắn liền công tác lý luận với thực tiễn cách mạng; phải đi sát thực tế, phải liên hệ mật thiết với quần chúng”; bởi vai trò đó chỉ được phát huy khi được dựa vào sức mạnh tổng hợp, sự nỗ lực và quyết tâm của các thành viên tổ chức Mặt trận.

5. Thảo luận

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian qua vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Việc tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng, phát triển còn thiếu tính ổn định, chưa đồng bộ và bền vững; một số chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chậm được cụ thể hóa, hiệu quả chưa cao, thiếu nguồn lực thực hiện, chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân... Chính vì vậy, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần ổn định và phát triển bền vững tại địa phương trong thời gian tới, chúng ta cần quan tâm đến một số vấn đề như:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, chưa thực sự sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở.

Thứ hai, đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc để đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hiện nay.

Thứ ba, đặc biệt, luôn cảnh giác với các thế lực phản động vẫn không ngừng tìm mọi cách thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng những thủ đoạn ngày càng tinh vi, làm giảm niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Thứ năm, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung,

Thứ sáu, cần huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc...

6. Kết luận

Đại đoàn kết toàn dân là một truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc. Nó luôn được gìn giữ, bồi đắp qua các thời kỳ lịch sử khác nhau. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi một lòng đoàn kết, quyết tâm phấn đấu và hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong muôn vàn gian khổ, với những điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của tỉnh nhà, Quảng Ngãi đã lấy sức mạnh đại đoàn kết để làm “đòn bẩy” vươn lên một cách mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách; đồng thời tận dụng, tranh thủ những tiềm năng và thế mạnh sẵn có để hội nhập và phát triển. Trong quá trình đó, ngành dân vận và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã đóng vai trò hết sức tích cực trong những thành tựu mà tỉnh nhà đã đạt được; bởi thực tiễn đã chứng minh, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, không thể không nói đến vai trò của những cơ quan và tổ chức nói trên. Do đó, việc đẩy mạnh công tác dân vận và phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc chính là quyết định đúng đắn để Quảng Ngãi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới.

Tài liệu tham khảo

- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Ngãi, & Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi. (2014). *Đề cương tuyên truyền ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư năm 2014*.
- Bính, T. V. (2006). *Đời sống văn hoá các dân tộc thiểu số trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá*. Hà Nội: Nxb. Lý luận chính trị.
- Chấn, N. Q., Dục, Đ. Đ., Đam, Q., Hoa, L. N., & Kiên, N. V. (1984). *Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở*. Hà Nội: Nxb. Văn hóa.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2003). *Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Ương khoá IX*. tr.13; tr.83. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2016). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*. tr.112. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Đảng Cộng sản Việt Nam. (2021). *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*. tr.158-159. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Lý, C. (2023, 7/02). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, bản sắc. *Báo điện tử Nhân dân*.
- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011a). *Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 5*. tr.644. Hà Nội.
- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. (2011b). *Hồ Chí Minh toàn tập - Tập 8*. tr.157. Hà Nội.
- Quốc hội. (2013). *Hiến pháp 2013*. Điều 9, mục 1.
- Tam, D. T., & Thịnh, L. V. (1999). *Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư*. Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia.
- Thuận, T. (2022, 23/11). Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. *Báo điện tử Quảng Ngãi*.

PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đỗ Thị Thùy Trang

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

Email: dothithuytrang@tckt.edu.vn

Nhận bài: 22/02/2023; Phản biện: 12/3/2023; Tác giả sửa: 12/3/2023; Duyệt đăng: 13/3/2023; Phát hành: 20/3/2023

DOI: <https://doi.org/10.54163/ncdt/40>

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở duyên hải miền Trung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, hoàn thành những nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đề ra, Quảng Ngãi đã nỗ lực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xem đó vừa là động lực vừa là nguồn lực để phát triển. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân là nhiệm vụ, là sứ mệnh của toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị nhưng đi đầu và giữ vai trò trực tiếp là ngành dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Do đó, việc đẩy mạnh công tác dân vận và phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giữ vai trò đặt biệt quan trọng để xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Từ khóa: Tỉnh Quảng Ngãi; Công tác dân vận; Mặt trận Tổ quốc; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.